



CHÍNH SÁCH MUA DỊCH VỤ DỊCH VỤ XÃ HỘI/GIẢI TRÍ VÀ TRỊ LIỆU PHI Y TẾ

TRIẾT LÝ

Trung Tâm Vùng của East Bay (RCEB) hiểu rằng tất cả người tiêu dùng đều có nhu cầu cơ bản về hoạt động giải trí, trong đó có thể bao gồm các cơ hội xã giao và giải trí có cấu trúc và không cấu trúc. Các hoạt động này có thể chỉ đơn giản là mời bạn bè đến chơi, tham dự một sự kiện thể thao và/hoặc tham gia một chương trình giải trí được cung cấp thông qua các Phòng Ban Giải Trí địa phương, các câu lạc bộ và cơ quan trong cộng đồng. Đối với nhiều người tiêu dùng RCEB, các hoạt động cộng đồng nói chung sẽ đáp ứng nhu cầu về xã hội và giải trí. Ví dụ: các cá nhân này có thể tham gia lớp học bơi hoặc piano mà không cần được hỗ trợ hoặc điều chỉnh đặc biệt. Những người khác có thể gặp rào cản khi tham gia các hoạt động xã hội điển hình do các bệnh trạng về hành vi và/hoặc thể chất hay trình độ kỹ năng, do đó, họ cần được hỗ trợ đặc biệt để tiếp cận các chương trình cộng đồng hoặc có thể cần một chương trình đặc biệt như một tùy chọn giải trí toàn diện và hòa hợp.

[Trung Tâm Vùng của East Bay không loại trừ hay phân biệt đối xử đối với bất kỳ cộng đồng hay cá nhân nào chịu thiệt thòi hoặc không được phục vụ đầy đủ vì lý do chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tình trạng khuyết tật, tuổi tác, giới tính, khuynh hướng tính dục, bản dạng giới, tôn giáo, tín ngưỡng, v.v. khi gia nhập, tham gia hoặc nhận các dịch vụ và quyền lợi theo bất kỳ chương trình và hoạt động nào được Trung Tâm ký hợp đồng. RCEB thúc đẩy các dịch vụ trong các cộng đồng không được phục vụ đầy đủ và/hoặc chịu thiệt thòi của chúng ta.]

ĐỊNH NGHĨA DỊCH VỤ

Các dịch vụ xã hội và giải trí được thiết lập đặc biệt để tạo cơ hội tham gia một hoạt động trong thời gian rảnh của người tiêu dùng hoặc để giúp người tiêu dùng tiếp cận hoạt động giải trí do họ lựa chọn. Các dịch vụ xã hội/giải trí dành cho cả trẻ em và người lớn. Các hoạt động này có thể được tổ chức tại một địa điểm cụ thể hoặc diễn ra tại nhiều cơ sở khác nhau trong cộng đồng và có thể bao gồm các dịch vụ giáo dục dành cho trẻ em từ ba đến mười bảy tuổi; cũng như các liệu pháp phi y tế như liệu pháp nghệ thuật, liệu pháp khiêu vũ, liệu pháp âm nhạc và giải trí đặc biệt. Dịch vụ cần tối đa hóa khả năng hòa hợp và hòa nhập trong cộng đồng trong phạm vi tối đa có thể. Dịch vụ cắm trại và chi phí đi lại có liên quan cũng được gộp trong chương trình.

CHÍNH SÁCH CỦA HỘI ĐỒNG

Các nhu cầu về xã hội và giải trí cần được giải quyết trong cuộc thảo luận và đánh giá nhu cầu của người tiêu dùng do Nhóm Lập Kế Hoạch Tập Trung Vào Cá Nhân thực hiện. Việc xem xét và xác định nhu cầu giải trí xã hội, cắm trại và trị liệu phi y tế sẽ được xem xét thông qua quy trình lập kế hoạch chương trình cá nhân và sẽ cân nhắc các nhu cầu cũng như ưu tiên của cá nhân và gia

đình, nếu thích hợp; hiệu quả của dịch vụ trong việc đáp ứng các mục tiêu nêu trong kế hoạch chương trình cá nhân; và phản ánh việc sử dụng tiết kiệm các nguồn lực công (Bộ Luật Phúc Lợi và Thể Chế 4646(a)).

Hội Đồng Quản Trị RCEB ủng hộ việc sử dụng các dịch vụ và hỗ trợ giúp người tiêu dùng nâng cao khả năng tiếp cận các hoạt động xã hội và giải trí dành cho tất cả mọi người. Hội Đồng Quản Trị ủng hộ ý tưởng về các hoạt động nhấn mạnh vào khả năng tiếp cận các hoạt động có mục tiêu là hòa nhập.

Hội Đồng Quản Trị RCEB ủng hộ ý tưởng tất cả người tiêu dùng phải được tiếp cận các hoạt động xã hội và giải trí. Đối với trẻ vị thành niên, Hội Đồng tin rằng gia đình có trách nhiệm chính trong việc hướng dẫn và hỗ trợ con cái của họ tiếp cận và tài trợ cho các hoạt động giải trí.

THỦ TỤC

Nhóm Lập Kế Hoạch, trong đó có người tiêu dùng, trong phạm vi kế hoạch tập trung vào cá nhân, sẽ xem xét nhu cầu hòa nhập xã hội và giải trí của cá nhân đó, đồng thời đưa ra tuyên bố về mục tiêu dựa trên nhu cầu và ưu tiên của người tiêu dùng. Nhóm sẽ cân nhắc nhiều yếu tố hỗ trợ hoặc cản trở việc đạt được mục tiêu của cá nhân (ví dụ: khả năng của chính người tiêu dùng đó, gia đình, bạn bè, cơ sở chăm sóc nội trú và tài nguyên cộng đồng). Sau đó, Nhóm sẽ quyết định xem các tài nguyên và hỗ trợ nói trên có sẵn sàng và đủ để đáp ứng nhu cầu và mục tiêu của người tiêu dùng hay không. Nếu không, Nhóm có thể ủy quyền cho RCEB mua các hỗ trợ/dịch vụ phù hợp trong các trường hợp sau:

- Khi người tiêu dùng từ ba (3) tuổi trở lên; và
- Đã được xác định cơ hội để cải thiện đời sống xã hội, giải trí và thư giãn của người tiêu dùng trong cộng đồng hoặc để phát triển tình bạn nghị; và
- Nhu cầu về dịch vụ đã mua được ghi lại trong Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân (IPP) tập trung vào cá nhân, trong đó cũng bao gồm các kết quả mong muốn và kế hoạch cụ thể để phát triển các kỹ năng xã hội hoặc mối quan hệ bạn bè với mục tiêu chung là giúp người tiêu dùng tham gia các hoạt động xã hội và/hoặc giải trí cùng với những người đồng trang lứa không khuyết tật; và
- Các hoạt động xã hội/giải trí không được can thiệp hoặc diễn ra trong thời gian lập chương trình giáo dục hoặc lập chương trình trong ngày dành cho người trưởng thành. Xin lưu ý rằng theo yêu cầu thanh toán cho các cơ sở nội trú được cấp phép, thời gian vắng mặt tại cơ sở không được vượt quá 14 đêm.
- Đối với những người trưởng thành sống trong cơ sở được cấp phép, chương trình nội trú có trách nhiệm đảm bảo họ tham gia vào các hoạt động xã hội và giải trí phù hợp. Nếu cá

nhân muốn theo đuổi sở thích cá nhân, RCEB sẽ xem xét yêu cầu thông qua quy trình lập kế hoạch chương trình cá nhân.

- RCEB có thể mua chương trình hòa nhập cộng đồng được hỗ trợ với tỷ lệ 1 nhân viên : 1 khách hàng để giúp khách hàng phát triển khả năng tiếp cận cộng đồng một cách độc lập thông qua các nhóm hỗ trợ.
- Ngoài ra, các liệu pháp phi y tế còn bao gồm liệu pháp âm nhạc, nghệ thuật, khiêu vũ và liệu pháp cư xử ngựa. Các liệu pháp này được cung cấp bởi nhà trị liệu đạt chứng nhận của một tổ chức chuyên môn được công nhận trong danh mục đã xác định. Các liệu pháp được thiết kế để tạo ra sự thay đổi hoặc phát triển thông qua phương thức dựa trên kế hoạch cá nhân trong các khía cạnh như kỹ năng vận động, giao tiếp, lòng tự trọng và hòa nhập xã hội. RCEB có thể mua các Liệu Pháp Phi Y Tế dựa trên khuyến nghị của nhà trị liệu được chứng nhận hoặc đã đăng ký theo phương thức này.
- Người tiêu dùng vẫn phải tự trả tiền mua vé vào công viên giải trí, sự kiện thể thao và các hoạt động xã hội yêu cầu phí vào cửa và sẽ không được RCEB tài trợ.
- Bộ Luật Phúc Lợi và Thể Chế (W&I) mục 4688.22(b) quy định các trung tâm vùng không được yêu cầu người tiêu dùng hoặc thành viên gia đình sử dụng hết các dịch vụ theo chương trình Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà, trao đổi giờ chăm sóc thay thế và bất kỳ dịch vụ hoặc hỗ trợ nào khác do trung tâm vùng cho phép, cũng như thanh toán khoản đồng trả hoặc thỏa thuận chia sẻ thanh toán tương tự nhằm mục đích bù đắp chi phí, để tài trợ cho bất kỳ dịch vụ nào được khôi phục.

Người quản lý hồ sơ sẽ cung cấp thông tin về các hoạt động chung sẽ được cung cấp cho tất cả mọi người trong cộng đồng.

Trung Tâm Vùng của East Bay nhận thấy rằng một số nhu cầu cá nhân quá đặc biệt nên có thể không được giải quyết theo Chính Sách Dịch Vụ này và có thể yêu cầu một trường hợp ngoại lệ. Các yêu cầu về trường hợp ngoại lệ đối với Chính Sách Dịch Vụ này sẽ được thực hiện qua quy trình của Nhóm Lập Kế Hoạch.

THẨM QUYỀN

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, các thay đổi trong Bộ Luật Phúc Lợi và Thể Chế (W&I) mục 4688.22 sẽ khôi phục thẩm quyền của trung tâm vùng để tài trợ cho các dịch vụ cắm trại và các chi phí đi lại có liên quan, các hoạt động giải trí xã hội, dịch vụ giáo dục cho trẻ từ ba đến 17 tuổi; cũng như các liệu pháp phi y tế, bao gồm nhưng không giới hạn ở giải trí, nghệ thuật, khiêu vũ và âm nhạc chuyên dụng.

Được HĐQT phê duyệt vào 4/22/2024

Được Sở Dịch Vụ Phát Triển (DDS) phê duyệt vào 6/5/2024